

**CHÀO MỪNG TUẦN VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH MINH HÓA 2017**

**Đón rằm**

**TUẦN LỄ VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH MINH HÓA**

AN NHIÊN

**T**uần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng Ba huyện Minh Hóa (gọi tắt là Tuần lễ) nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống có từ lâu đời của các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là dịp giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động tại Tuần lễ góp phần chào mừng, cổ vũ và triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tuyên truyền, quảng bá những nét văn hóa truyền thống và các tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện Minh Hóa. Tuần lễ diễn ra từ ngày 06/4/2017 đến 11/4/2017 (từ ngày 10/3 đến 15/3 âm lịch).

Ông Đinh Ngọc Tọa, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Minh Hóa cho biết: Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa đã có từ lâu đời và đi vào tâm thức của người dân Minh Hóa. Đến năm 2013, được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp, ban, ngành liên quan, huyện Minh Hóa xây dựng thêm Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức cùng Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa. Thông qua các hoạt động sinh động, hấp dẫn của Tuần lễ đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Minh Hóa; bảo tồn và phát huy những giá trị riêng biệt của con người và núi rừng nơi đây.

Khởi đầu cho Tuần lễ là Giải bóng chuyền



*Thi đấu đẩy gậy tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch*

*Minh Hóa năm 2017*

**Ảnh: A.N**

huyện Minh Hóa năm 2017 với 16 đội bóng đến từ các xã, thị trấn, trường học, cơ quan... trên địa bàn huyện, thời gian thi đấu từ ngày 6/4/2017 đến ngày 10/4/2017 tại sân vận động huyện. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, những màn thi đấu sôi nổi, kịch tính, tạo không khí vui tươi sôi nổi. Cũng như Tuần lễ thường niên, huyện Minh Hóa tiếp tục duy trì tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống (từ ngày 10/4 đến 11/4) như kéo co, đẩy gậy, cờ thê, bắn nỏ và cùng tìm hiểu các trò chơi dân gian (từ ngày 9/4 đến 11/4) đánh đu, ném xoang, cà kheo. Những môn thể thao truyền thống và các trò chơi dân gian không chỉ thu hút người dân địa phương mà du khách cũng vô cùng thích thú. Ông Đinh Xuân Hoàng, Trưởng ban đại diện Hội Người cao

tuổi huyện Minh Hóa cho biết: Cứ vào dịp Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, các cụ cao tuổi trong huyện lại tổ chức đánh cờ thẻ. Đây là trò chơi không chỉ giúp các cụ giải trí mà còn góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống để truyền lại cho thế hệ mai sau.

Trong khi các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian đang thu hút mọi người thì Chương trình “Làng vui chơi, làng ca hát” với sự tham gia của làng văn hóa thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa và làng văn hóa thôn Yên Phú, xã Trung Hóa cũng diễn ra. Các đội đã trải qua những phần thi thú vị, hấp dẫn, mang đến cho người xem những kiến thức bổ ích về trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi...

Một hoạt động quan trọng hàng đầu trong Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng Ba đó là lễ dâng hương tại thác Bụt (xã Yên Hóa). Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Minh Hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và gìn giữ vẹn nguyên qua bao biến thiên lịch sử. Sáng ngày 10/4 (ngày 14/3 âm lịch) các đồng chí đại diện lãnh đạo huyện và đông đảo người dân, du khách thập phương tập trung dâng hương để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên. Ngoài ra, mọi người đến đây để cầu tài - cầu tự - cầu lộc và tưởng nhớ công ơn tổ tiên đã có công khai phá, lập làng dựng bản.

Tối ngày 10/4, sau tiếng trống khai hội, Chương trình nghệ thuật Hội Rằm tháng Ba được diễn ra tại sân vận động huyện, với nhiều loại hình văn hóa - văn nghệ dân gian đậm đà bản sắc của người Minh Hóa như: hò Thuốc cá, hát đúm ví giao duyên, hát bội... với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tôn vinh truyền thống văn hóa cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

Năm nay, nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ để lại nhiều ấn tượng là Hội chợ văn hóa ẩm thực được tổ chức tại sân Trung tâm Văn hóa huyện với 15 gian hàng ẩm thực đến từ 15 xã, thị trấn. Du khách đến đây để được thưởng thức những món ăn truyền thống làm từ sản vật của địa phương như

bồi ngô, ốc đực, trứng kiến, cá ngồn nướng ống tre, lá bún nấu canh... Nếu bạn đã có dịp được thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm nét đặc trưng của quê hương Minh Hóa thì sẽ không quên được con người và vùng đất nơi đây. Ngoài ra, trong Tuần lễ còn có Hội chợ thương mại năm 2017 diễn ra xuyên suốt Tuần lễ, được tổ chức tại sân vận động huyện. Hội chợ thương mại thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong nước, trong tỉnh tham gia nhằm thực hiện chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Hoài (huyện Tuyên Hóa) đang đi mua sắm ở hội chợ thương mại cho biết: “Vào dịp đầu năm hay Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, gia đình tôi lại lên thác Bụt thắp hương để cầu một năm được ấm no, yên bình. Sau đó, cả gia đình tham gia các hoạt động trong ngày hội và đi chợ rằm”.

Chợ rằm Minh Hóa được diễn ra ở chợ Quy Đạt vào ngày 15 tháng 3 âm lịch. Theo các cụ già làng ở huyện Minh Hóa, chợ rằm có từ lâu đời, đã là người dân Minh Hóa thì dù đi đâu, làm gì cũng không thể nào quên ngày rằm tháng ba, bởi vậy mới có câu “*Thà rằm đau ốm mà nằm/ Không ai nỡ bỏ chợ Rằm tháng Ba*”. Câu ca mộc mạc như thấm đượm trong tâm thức của biết bao thế hệ người Minh Hóa, đã phần nào nói lên sự lồi cuồn của chợ rằm từ xa xưa cho đến hôm nay. Chợ Rằm tháng Ba tại Quy Đạt đã trở thành nét đẹp truyền thống, được người dân Minh Hóa lưu giữ và phát triển. Tại chợ Rằm Minh Hóa có đủ các sản phẩm của núi rừng như: trầm hương, mật ong, nếp rẫy, nếp nương, sắn, lá bún, mây, tre... và không thể thiếu bồi ngô và ốc đực. Mọi người tham gia chợ rằm không chỉ để mua sắm mà là dịp để được gặp gỡ, hàn huyên, giao lưu với nhau.

Tuần lễ Minh Hóa năm 2017 đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ấn tượng và hấp dẫn. Tuần lễ đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng và kết tinh văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người nơi đây ■

A.N